

HẾT DỌA LẠI HỪ – HẾT HỪ LẠI DỌA

Thưở nhỏ, lúc khoảng sáu bảy tuổi, xạo tôi mê say nhất là nghe Ông Ngoại kể chuyện Tôn Ngộ Không, khi kể đến chuyện Tôn Ngộ Không hóa ruồi chui vào bụng con yêu, hay lúc Hành Giả rút trong ngực áo cây Thiên Kích, hay Như Ý Kim Cô Bông hoặc Kim Cang Dao nhỏ như chiếc đũa, vung tay một cái nó dài cả năm trượng, tôi cứ há hốc mồm ngồi nghe mà lòng ái mộ khâm phục Tôn Hành Giả vô cùng. Rồi đến đoạn Ngoại kể Ngộ Không dùng Cân Đầu Vân, chỉ lắc mình một cái thì đã bay xa mười vạn tám nghìn dặm trong tích tắc, tôi lại mơ ước gì lớn lên mình được như vậy.

Khi biết đọc thành thạo rồi, tôi có đọc Tây Du Ký thì mới hiểu ra toàn là những chuyện trong tưởng tượng, nhiều học giả cao minh lấy cốt truyện Tây Du Ký để xiển dương thuyết Tam Bảo trong Giáo Lý Phật Giáo.

Khi lên tới lớp đệ tam hay đệ nhị gì đó, tôi lại say mê chuyện kiếm hiệp của Kim Dung. Nào là Lệnh Hồ Xung dùng Hấp Tinh Đại Pháp hút hết nội công và chân khí của Nhạc Bất Quần, nào là Trương Vô Kỵ tự học Càn Khôn Đại Na Di có một hai ngày mà đánh bại Lục Đại Môn Phái, v.v. và v.v. cũng chỉ toàn là những chuyện phong thần tướng tượng đọc cho vui rồi bỏ, rồi quên, bởi nó không bao giờ có thật với đời sống con người trên trái đất này.

Bước vào tuổi “lão niên”, quờn đải nên lan man đọc những chuyện hay xem những phim khoa học giả tưởng, chiến tranh không gian giả tưởng giết thời giờ, nào ngờ vài thập niên sau đó nó lại có thật. Những vệ tinh do thám (Spy Satellites) có khác gì “thiên lý nhãn thiên lý nhĩ” của Tôn Hành Giả đâu? Những “Hỏa tiễn vượt siêu âm” có khác gì “Cân Đầu Vân” của Ngộ Không. Những máy phát sóng làm tê liệt điện từ trường cả một vùng rộng lớn có khác chi “Hấp Tinh Đại Pháp” của Nhậm Ngã Hành!?

Nhân cuối tuần vừa qua, xạo tôi lang thang trên các trang mạng, tình cờ thấy bài viết có tựa đề “Ba Mặt Trận Một Cuộc Chiến” của tác giả Ngô Việt Quyên, vốn dĩ xạo tôi khoái chiến tranh nên thấy “mặt trận” hay “cuộc chiến” thì không thể bỏ qua. Bài viết có tính khảo luận kỹ thuật khoa học chiến tranh hiện đại của ba siêu cường đương đại Mỹ–Nga–Tàu, nhấn mạnh hai lãnh vực chính AI và Hypersonic Missiles.

AI là chữ viết tắt từ Artificial Intelligence có nghĩa là “Trí Tuệ Nhân Tạo” hay trí thông minh nhân tạo. Công nghệ AI là trí tuệ do con người lập trình tạo nên (progame) với mục đích giúp máy móc có thể tự vận hành một cách thông minh như con người thật. Trong chiến tranh hiện tại (Ukraine–Nga và Trung Đông) cả hai bên đều triệt để khai thác và sử dụng Drone và Robot để thay thế nhân lực.

Trong một hội nghị hôm 15/07/2024, tướng Mark Milley, tham mưu trưởng quân đội Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump và Joe Biden dự báo: “Sau 10–15 năm nữa, 1/3 quân đội Mỹ sẽ được Robot hóa và phần lớn sẽ do các hệ thống được trang bị trí thông minh nhân tạo điều khiển”. Tại Hoa Kỳ cũng như ở Trung cộng, hàng ngàn kỹ sư đang nghiên cứu các thuật toán chuyên phân tích tình báo, giám sát tự động mọi chuyển động của kẻ thù và điều khiển các đội drone thực hiện nhiệm vụ, thậm chí bảo trì dự phòng các phương tiện có giá trị nhất như máy bay, tàu, và xe tăng. Hầu hết mọi thứ đều có thể được lập trình trong vòng nháy mắt nhờ AI, sau đó con người sẽ phải tuân theo nhịp độ máy móc đặt ra.

Hypersonic Missiles là một loại hỏa tiễn được phóng từ một khoảng cách xa, có khả năng bay xuyên qua vùng khí quyển với tốc độ nhanh hơn năm lần tốc độ siêu âm (tốc độ siêu thanh là 5 Mach = 6,125km/h). Vậy tính ra, Hypersonic Missiles có thể bay với tốc độ 20 Mach (24,501km/h) cho nên gọi nó là “Hỏa Tiễn Vượt Siêu Thanh”. Xin lưu ý chữ “VƯỢT”. Đường kính của trái đất là 12,600km. Nó có thể bay vào sâu trong khí quyển suốt thời gian trên đường đến mục tiêu, nó sử dụng lực nâng được tạo ra bởi luồng khí để bay lượn, lượn lách khi bên trái, lúc qua phải và đủ khôn khéo để né tránh các hệ thống phòng không của địch đánh chặn, cũng có thể gọi nó là loại hỏa tiễn cực siêu thanh vô hình, khi rời khỏi giàn phóng, chỉ cần một thời gian ngắn là nó có thể đến mục tiêu tùy thuộc khoảng cách xa gần. Tốc độ của chúng khiến đối phương chỉ có khoảnh khắc ngắn ngủi để phản ứng, có thể dưới hình thức một cuộc phản công chớp nhoáng nhằm vào hệ thống dẫn đường và vũ khí siêu thanh đối phương, đây là điều mà Nga đang lên kế hoạch, với sự kết hợp của tên lửa và tia laser.

Tuy nhiên, vũ khí vượt siêu thanh rất đắt tiền và không phải lúc nào cũng mang lại lợi thế quyết định. Chuyên gia Léo Péria–Peigné cho biết: “Nga có tên lửa siêu thanh (không phải vượt siêu thanh) nhưng từ hai năm nay chúng vẫn không mang lại cho họ chiến thắng. Nga muốn sản xuất vô số drone cỡ nhỏ hơn, hoặc rất nhiều tên lửa thông thường với tổng chi phí chỉ bằng một tên lửa siêu thanh”.

Theo tài liệu tác giả Ngô Viết Quyền đã dày công tra cứu chính xác, trong suốt 15 năm qua, Ngũ Giác Đài đã có chương trình nghiên cứu về loại hỏa tiễn này. Năm ngoái (2023), Quốc Hội Hoa Kỳ đã thông qua ngân sách 37.2 Tỷ USD để phát triển và đưa vào chương trình sản xuất hệ thống phòng thủ Hypersonic Systems này trong vòng 12 tháng tới. Hoa Kỳ hiện có sáu (6) chương trình vượt siêu âm này (Hypersonic Programs) và đã phân phối cho Hải Lục Không Quân Hoa Kỳ mà không nói rõ là đã được phối trí hay chưa, phối ở đâu và số lượng bao nhiêu? Nguồn tin này cũng tiết lộ rằng Nga và Tàu cũng đã có hệ thống này rồi.

Những “nguồn tin” này thường xuyên xuất hiện trên tạp chí “Breaking Defense Magazine” chuyên phổ biến tin tức kỹ thuật số xếp hạng hàng đầu về chiến lược, chính trị, và công nghệ quốc phòng toàn cầu. Những nguồn tin có tính cách “bí mật quốc

phòng” mà được “tiết lộ” trên giấy trắng mực đen của báo chí và loan tải rộng rãi cho công luận thì chỉ có 20 đến 30 phần trăm khả tín hoặc khả tin. Ai muốn tin hay không tin thì tùy quyền của mỗi người.

Những nguồn tin lộng giả thành chân, lộng chân thành giả, hư hư thực thực ngày nay chỉ với mục đích hù dọa nhau, hay lừa gạt nhau hoặc giả là thách thức nhau để tranh ngôi vị số một. Mỹ–Nga–Tàu gì cũng thế.

Xạo tôi nhớ lại năm 1987, báo chí Mỹ loan tin “Một chiếc phản lực oanh tạc cơ tối tân nhất của quân đội Hoa Kỳ bị rơi ở vùng trung tiểu bang Nevada. Ngay tức khắc, chính quyền địa phương ra lệnh khu vực máy bay lâm nạn bị phong tỏa trong vòng đường kính 12 miles cho đến khi có lệnh mới! Không ai biết chiếc phản lực tối tân này tên gì, loại nào, dân sự hay quân sự. Ngay cả cựu Tổng thống Ronald Reagan và chính quyền cùng Quốc Hội Mỹ thời đó cũng không biết...”.

Mãi đến vài tháng sau, Bộ Quốc Phòng mới công khai chính thức công bố đó là chiếc oanh tạc chiến đấu phản lực cơ “Tàng Hình” mang tên là B2 đã thực hiện nhiều chuyến bay thử nghiệm và đã thành công hoàn toàn. Ba mươi năm sau, Mỹ đã có B21 (Tàng Hình) tối tân gấp bội phần như ngày nay. Với Nga, Ronald Reagan lúc nào cũng khoe khoang, Hoa Kỳ chúng tôi đã hoàn tất và hoàn chỉnh hệ thống “Star War”, nhưng thực tế đâu có trắng với sao gì đâu. Lúc đó chỉ là một khái niệm giả tưởng của các khoa học gia Hoa Kỳ biến cải lực lượng Không Gian Hoa Kỳ (USSF) là quân chủng tác chiến không gian của Quân Đội Hoa Kỳ, được thành lập lần đầu vào ngày 1 tháng 9 năm 1982 với tư cách là Bộ chỉ huy Vũ trụ Không quân. Dưới thời của Cựu Tổng thống Donald Trump, Lực lượng Không gian được tách ra thành một quân chủng độc lập vào ngày 20 tháng 12 năm 2019 với việc ký kết Đạo luật Không gian Hoa Kỳ, một phần của Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Quốc gia năm 2020. Kể từ đó đến nay, chẳng ai biết cái Bộ Không Gian Hoa Kỳ là cái quý quái gì.

Hệ thống Hypersonic Missiles của Hoa Kỳ có hay chưa không ai khẳng định và xác nhận được, chỉ trên báo giới vẽ hươu vẽ nai khiến cho đối phương phải nghi ngờ xét lại trước khi động thủ, nhất là Chú Ba Tập Xi Dầu.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Jim Mattis đã từng tuyên bố “Để chiến thắng trong một cuộc chiến tranh thế kỷ thứ 21 này, chúng ta cần có những vũ khí của thế kỷ thứ 21. Hypersonic Missiles là vũ khí của thế kỷ thứ 21 đã là trọng tâm và mục tiêu hàng đầu của Hoa Kỳ...”

Qua lời tuyên bố của Mattis này, như là một lời kêu gọi, khiến Quốc Hội Lưỡng Viện Hoa Kỳ phải chuẩn chi cho Ngũ Giác Đài 37.2 Tỷ USD bổ sung tăng cường thêm Hypersonic Missiles trong năm tới.

Báo New York Times, trong mục “Thời Sự Quốc Phòng” có viết:

“Không có một hệ thống phòng thủ nào trên thế giới hiện nay có thể ngăn chặn nó. (Hypersonic Missiles). Hoa Kỳ đã và đang sản xuất rất nhiều loại vũ khí này.

Nhưng loại vũ khí mới này sẽ không chỉ được Hải Quân Mỹ sử dụng, mà sẽ được cả bốn (4) quân chủng cùng áp dụng (Lục Quân, Hải Quân, Không Quân, Thủy Quân Lục Chiến). Ngũ Giác Đài cũng cho biết rằng, Hypersonic Missiles là chìa khóa để chiến thắng trong các cuộc chiến của thế kỷ thứ 21 này, đồng thời chúng ta cũng đang phát triển nó thành nhiều thể loại khác nhau tương đương với nó. Hypersonic Missiles là một loại vũ khí khiến các đối thủ của chúng ta (Nga–Tàu) thấy rằng chúng ta vẫn là siêu cường số một trên thế giới trong lãnh vực quân sự, điều này mang ý nghĩa rằng Hypersonic Missiles là một vũ khí hữu hiệu để răn đe và ngăn chặn một cuộc chiến tranh bùng nổ...”

Có phải Mỹ muốn nói là răn đe và ngăn chặn Nga–Tàu tấn công Mỹ, hoặc giả răn đe ngăn chặn Nga muốn chiếm Âu Châu, Tàu muốn chiếm vùng Đông Á.

Trong suốt hơn 40 năm chiến tranh lạnh Mỹ–Nga, cả hai bên hao tốn biết bao nhiêu tiền bạc và công sức để thi đua nhau chế tạo và sản xuất vũ khí nguyên tử, nhưng có bên nào sử dụng nó dù chỉ một lần. Đã bao nhiêu lần Nga–Mỹ ngồi lại với nhau cùng ký kết bao nhiêu thỏa ước cắt giảm vũ khí nguyên tử, nhưng mèo vẫn hoàn mèo (mèo giấu cứt), chỉ được bên này trước khi thử nghiệm một loại hỏa tiễn mới cũng “lịch sự” thông báo cho phía bên kia, rồi từ đó nhô lên nhiều quốc gia khác cũng thi đua trang bị vũ khí nguyên tử, nhi nhô bi bô đe dọa cả thế giới như Iran, Bắc Hàn chẳng hạn.

Chiến tranh lạnh Nga–Mỹ kết thúc năm 1992, lại bắt đầu một cuộc chiến tranh lạnh khác giữa Mỹ–Tàu. Cuộc chiến này có vẻ phức tạp hơn nhiều. Không hung hãn như con gấu Bắc Cực Nga Xô, lấy tĩnh chế động, lấy vô chiêu không chế hữu chiêu, cho nên bề ngoài thấy như có vẻ tĩnh lặng, nhưng bên trong là một đợt sóng ngầm dữ dội một mất một còn giữa Uncle Sam và con sư tử ngủ vừa tỉnh giấc, lại trong cơn đói.

Từ ngày Tập Cận Bình bước lên ngôi cử ngũ (2012), Tập thường xuyên huênh hoang rằng “Trung cộng sẽ giành lấy ngôi vị độc tôn của Hoa Kỳ trong thập niên 30 của thế kỷ thứ 21...” Trong suốt hơn 20 năm qua (2012–2022), Tập tự biên tự diễn vở hài kịch “Biển Đông”, “Một Vành Đai Một Con Đường”, dốc toàn lực tiềm năng quốc gia đổ vào quân sự quốc phòng, nào là Hàng Không Mẫu Hạm, máy bay tàng hình ngang hàng với B21 hay phản lực chiến đấu cơ F16–F35 của Mỹ, hỏa tiễn mang đầu đạn nguyên tử liên lục địa... ra mặt công khai thách thức Mỹ qua chính sách “ngoại giao chiến lang” của Tập. Nhưng cũng chỉ là thùng rỗng kêu to.

Để đối phó với tham vọng này của Chú Ba Tập, Mỹ áp dụng kế sách “khích tướng” của Khổng Minh Gia Cát Lượng nhiều lần, ấy vậy mà Tập có dám động thủ bao giờ, ngay như cũng chưa dám động tới cọng lông chân của Đài Loan nữa là!!! Chỉ có tập trận và

tập trận, hoặc là diễn binh rầm rộ trên quảng trường Thiên An Môn hàng năm để hù dọa Việt–Miên–Lào, Bắc Hàn, Miến Điện.

Cũng trong bài viết “Ba Mặt Trận Một Cuộc Chiến” của Ngô Viết Quyền (Ngô Thiện Cơ) có nói là hiện nay Tàu cộng cũng đã có một hệ thống Hypersonic System, và cũng có nói rằng “có một số người đang đứng ở một góc độ nào đó, cho rằng Trung cộng rất mạnh và sẵn sàng tranh đoạt ngôi vị độc tôn của Mỹ vào năm 2030, vì vậy cho nên Mỹ ‘chưa dám’ đối đầu với Trung cộng trong cuộc chiến tương lai”. Ngược lại cũng có một số người cho rằng Mỹ không “muôn đánh phủ đầu” Tàu cộng trong cuộc chiến tương lai.

Xạo tôi không thể nhận định đây là một quan điểm khách quan hay chủ quan, lạc quan hay bi quan, xạo tôi chỉ nhìn vấn đề này như một canh bạc xì phé giữa Mỹ và Tàu. Chưa bên nào lật tẩy con bài úp của phía bên kia. Còn nếu cho rằng tức nước vỡ bờ, chiến tranh bùng nổ cả hai bên không què cũng cụt, không đui cũng chột... thì gây ra chiến tranh để làm gì?

Không đánh mà chiếm được thành mới là vị tướng giỏi. Chiếm được thành, giữ được thành không quan trọng bằng thu phục được nhân tâm mới là bậc cao nhân. Chú Ba Tập đã thực hiện sách lược này qua quốc sách “một vành đai một con đường” nhưng để lộ ý đồ thôn tính qua đòn bẩy cho vay bẩy nợ cùng với thái độ ngoại giao hồng hách con bọ ngựa, nên giấc mơ bá chủ của Tập sớm đổ vỡ.

Donald Trump (Cộng Hòa) đã “khai hỏa công lương” của địch từ năm 2018, Joe Biden tiếp tục “công tâm” từ năm 2021 khiến cho đám mây đen họa tiêu tường bao phủ Bắc Kinh ngày càng dày đặc. Mỹ không có nhu cầu để “công thành”, công thành để chiếm thành không khó, nhưng cái khó là phải tính sao đây với một tỷ rưỡi miệng ăn trên một lục địa rộng lớn 9,596,961km² ~ 3,705,407mi². Đó là lý do Mỹ phải lôi kéo Nhật–Úc–Anh–Ấn vào vòng chiến để “chia chác” nếu Chú Ba Tập vọng động khai chiến trước.

Mỹ không đi tìm “cái chiến” để thắng. Mỹ đã và đang tìm “cái thắng” trước rồi mới chiến sau. Dùng vũ lực để giành chiến thắng là “Hạ Sách”. Có lẽ người hiểu thấu tâm can của Mỹ không ai khác là Vladimir Putin!?

Chủ tịch Tập Xi Dầu không nhìn thấy “quyết tâm bảo vệ bản chất độc tài” của Đảng CSTQ hoàn toàn mâu thuẫn với ý muốn bài trừ tham nhũng. Tập không thấy chính chế độ độc tài độc đảng đã sinh đẻ ra nạn tham nhũng và dựa trên tham nhũng để “tồn tại”. Có câu đồng dao ngộ ngộ như sau:

*“Thanh Cha (Tra), thanh Mẹ, thanh Dì
Hễ có phong bì thì lại ‘thank kiu...’”*

Năm ngoái, tháng 7/2023. Ủy Ban Thanh Tra của Đảng đã công bố một tài liệu cho biết rằng trong năm 2023 đã có 610,000 cán bộ các cấp bị trừng phạt, cách chức, khiển trách.

Ngày 26/1/2024 South China Morning Post tường thuật rằng Báo Nhân Dân của Đảng nêu ra “Bốn Nguy Hiểm Lớn” (Tứ Đại Nguy Hiểm) đang đe dọa quyền hành của Đảng Cộng Sản TQ. Nguy hiểm đó là các quan chức “thiếu khả năng, vô kỷ luật, xa lìa dân chúng, và tham nhũng”.

Dựa vào “Tứ Đại Nguy Hiểm” này, Tập ra tay hạ thủ vô tình, bàn tay nhuộm máu những đồng chí thân cận cùng đồng lao cộng khổ của mình.

Năm 2014, Tập cách chức hai vị tướng cao nhất, cả hai đều là Phó Chủ Tịch Quân Ủy Trung Ương. Từ Tài Hậu (2014) và Quách Bá Hùng (2016).

Năm 2022, Bộ Trưởng Ngoại Giao Tần Cương và Bộ Trưởng Quốc Phòng Lý Thượng Phúc tự nhiên biến mất, rồi sau đó bị kết tội và cách chức, lôi theo hàng trăm cán bộ cao cấp liên hệ.

Liên quan đến nội dung bài viết này, quan trọng nhất là vụ cách chức các tướng tư lệnh lực lượng gọi là “Hỏa Tiễn Quân”.

Tháng 3 năm 2023, nhiều hãng thông tấn Trung cộng bên ngoài Hoa Lục cáo buộc rằng có một số các tướng lĩnh cấp phó hoặc cao hơn cấp phó Tư lệnh Lực lượng Hỏa tiễn Trung cộng đã bị thanh trừng trong những tháng gần đây, và một số sĩ quan cao cấp trong quân đội Trung cộng đã nói rằng cuộc thanh trừng này có thể liên quan đến việc tiết lộ bí mật những vị trí bí mật của các căn cứ bố trí hỏa tiễn trên toàn lãnh thổ Hoa Lục của Đảng CSTQ.

Những tài liệu do các hãng thông tấn này loan báo gây nhiều ngạc nhiên cho giới quan sát chính trị quân sự của cả thế giới. Việc rò rỉ thông tin tình báo quân sự có thể bắt đầu từ ngày 24/10/2022, khi Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Trung cộng (CASI) tại Đại học Không quân Hoa Kỳ công bố một báo cáo dài 255 trang về Lực lượng Hỏa tiễn của ĐCSTQ, tiết lộ cơ cấu tổ chức của lực lượng hỏa tiễn Trung cộng, từ hệ thống chỉ huy cấp cao đến các cơ sở sản phẩm phụ trợ. Những chi tiết cụ thể trong báo cáo này bao gồm địa chỉ của các cơ sở hỏa tiễn, chức năng chính của đơn vị, tên họ bằng tiếng Trung Hoa và tiếng Anh của những người phụ trách và mã số (code) của đơn vị. Báo cáo cũng bao gồm một sơ đồ với các hình ảnh, từ ngữ, và mối quan hệ của các cấp trưởng đứng đầu mỗi bộ phận của Lực lượng Hỏa tiễn. Thông tin cũng gồm một bản đồ của Trung cộng mô tả việc khai triển Lực lượng Hỏa tiễn trên khắp đất nước. Báo cáo thậm chí còn bắt đầu với một phần đặc biệt về giải mã mã đơn vị trên.

Dư luận lúc đó cho rằng báo cáo này chi tiết đến mức mọi người đã rất ngạc nhiên đến độ sững sờ khi đọc nó. Lực lượng Hỏa tiễn là đơn vị bí mật nhất của ĐCSTQ. Vào thời điểm đó, bất kỳ vệ tinh nào cũng không thể chụp được một thông tin toàn diện như vậy, cũng như bất kỳ nhân viên cấp cơ sở nào cũng không thể có được nó, thông tin này phải

đến từ các cơ quan tối mật của Lực lượng Hỏa tiễn Trung cộng. Dư luận cũng phán đoán rằng những bí mật trên có thể đã bị con trai của ông Tướng Lý Ngọc Siêu, người đang du học ở Hoa Kỳ, tiết lộ. Tướng Lý Ngọc Siêu là Tư Lệnh Lực lượng Hỏa tiễn Trung cộng thời gian đó.

Hậu quả của “tin tức rò rỉ” này như sau:

– Ngày 26/5/2023, Báo Minh Báo của Hồng Kông tiết lộ rằng Trương Chân Trung (Zhang Zhenzhong), cựu phó chỉ huy Lực lượng Hỏa tiễn và phó trưởng Ban Tham mưu Liên hợp của Quân ủy Trung ương, cũng như ông Lưu Quang Bân (Liu Guangbin), phó chỉ huy hiện tại của Lực lượng Hỏa tiễn, đều bị bắt đi để điều tra hồi tháng Tư vừa qua.

– Ngày 27/6/2023, Chỉ Huy Trưởng Lực lượng Hỏa tiễn Trung cộng, Tướng Lý Ngọc Siêu (Li Yuchao), đã bị cách chức. (nguồn tin từ Twitter). Vị tướng 61 tuổi này vừa được thăng cấp lên chỉ huy hồi tháng 1/2023 vừa qua, đã vắng mặt trong lễ thăng cấp bậc của Lực lượng Hỏa tiễn vào cuối tháng Sáu.

Theo một bản tin của hãng truyền thông Newtalk có trụ sở tại Đài Loan, ông Ngô Quốc Hoa (Wu Guohua), cựu phó chỉ huy Lực lượng Hỏa tiễn, đã tự sát hôm 06/07/2023. Sau đó, một thông báo nội bộ chính thức kết luận rằng ông “đột tử do xuất huyết não...”

Kể từ khi Tập Cận Bình hạ thủ không chút lưu tình trong cái gọi là chiến dịch bài trừ tham nhũng trong quân đội đã có bảy (7) quan chức cao cấp Hải Quân tự sát, hàng chục tướng lĩnh cao cấp trong ngành “Hỏa Tiễn Quân” bị cách chức hoặc “qua đời vì bệnh tật”.

Còn bao nhiêu nữa, nào ai biết nào ai hay sau bức màn sắt dưới tay của Họ Tập. Trong vài năm gần đây, chính quyền Bắc Kinh đã không công bố các cuộc điều tra đối với các tướng lĩnh cao cấp. Thay vào đó, một thông lệ đã được đặt ra, đó là gọi “những cái chết bất thường” của các quan chức quân đội là “những ca tử vong vì bệnh tật.”

Như đã nói ở trên, lực lượng Hỏa Tiễn là một lực lượng tối mật của Tập, là một “bầu bới” hay là Thần Long Thập Bát Chương mà Hồng Thất Công không truyền cho ai hết, chỉ vội vã dạy cho Dương Quá vài chiêu trước khi qua đời. Những tin tức rò rỉ từ bên ngoài gây tác động không thể lường được cho nội bộ của Tử Cấm Thành, nay lại thêm sự rò rỉ về Hypersonic Missiles trong thời điểm này, sau 15 năm nghiên cứu phát triển sản xuất và được công bố đã trang bị cho Hải Lục Không Quân và Thủy Quân Lục Chiến của Hoa Kỳ khiến Ba Tập ăn không ngon ngủ không yên trước tình huống nội loạn ngoại hoạn này.

Chú Ba Tập ơi...!!!

Yên tâm yên chí đi, Mỹ không bao giờ đánh Tàu đâu, chỉ cần biết người biết ta mà liệu cách xử thế cho phải đạo, đừng bắt chước Viên Thuật tự xưng đế mà hại sát thân. Trong một thùng cua không cần đậy nắp, cứ hễ có con nào muốn bò lên miệng thùng thì tức khắc có một vài con khác dùng càng lôi xuống ngay, bị xé xác phân thây nữa không chừng. Từ ngày nước Mỹ có thủ đô mang tên Washington, nước Tàu không thể có, và không bao giờ có một Tần Thủy Hoàng thứ hai.

“Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Không biết người mà chỉ biết ta, một trận thắng một trận thua. Không biết người, không biết ta... thì chỉ là hạng người như Viên Thiệu–Viên Thuật... từ bại đến xui...”

Chuyện AI thì có thật rồi. Còn chuyện Hypersonic Missiles có thật hay không... thì Chú Ba cứ thử sờ gáy Đài Loan thì biết ngay.

Xạo Sự cho vui rồi bỏ. Ai tin “Tin Vịt” mà bán lúa giống thì rán chịu.

Út Bạch Lan
K22 VBQGVN



Nguồn: Internet eMail by *van chuong vu chuyển*

Đăng ngày Thứ Sáu, September 13, 2024
thư ký dù Khóa 10A—72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH